

Số: 412/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng

Ngày 03 tháng 10 năm 2014, tại Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố. Cùng dự làm việc có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nén. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo kết quả kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các tháng còn lại của năm 2014 và một số kiến nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2014 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng. Tăng trưởng đạt 7,86%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước; chỉ số phát triển công nghiệp tăng 11,75%; kim ngạch xuất khẩu tăng 18,13%; hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua cảng tăng 14,87%; du lịch đạt trên 4,1 triệu lượt khách, tăng 7,15%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,18%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 13,93%; thu ngân sách tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2013.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân tiếp tục được quan tâm, chú trọng, giải quyết việc làm cho 39.061 lượt lao động, tỷ lệ hộ nghèo năm 2014 ước còn 2,33%, giảm 0,9% so với năm 2013, đời sống nhân dân được nâng cao; công tác cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được tăng cường; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Trong thời gian tới, thành phố Hải Phòng cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại, tập trung chỉ đạo quyết liệt trên tất cả các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2014; có các biện pháp, cơ chế chính sách cụ thể hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xây dựng các dự án hạ tầng lớn; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và thực hiện tái cơ cấu kinh tế. Trong đó, lưu ý tập trung thu hút đầu tư các dự án lớn về công nghệ cao từ các tập đoàn xuyên quốc gia; tập trung triển khai các công trình hạ tầng lớn phục vụ trực tiếp cho phát triển dịch vụ, nhất là dịch vụ cảng biển, hàng không, du lịch; chuyển dịch từ các ngành công nghiệp, dịch vụ truyền thống sang các ngành công nghiệp mới, dịch vụ mới, hiện đại, có giá trị và giá trị gia tăng cao; phát triển các ngành cơ khí, đóng tàu đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, sớm đưa thành phố Hải Phòng trở thành một trong những trung tâm cơ khí và đóng tàu lớn nhất của cả nước.

II. Về một số kiến nghị của Thành phố

1. Về vốn đầu tư Dự án xây dựng, mở rộng Khu bay - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi: Đồng ý hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho thành phố Hải Phòng để thực hiện Dự án; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Giao thông vận tải sớm đề xuất mức hỗ trợ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Đồng ý Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng được vay ứng ngân sách Trung ương kế hoạch năm 2015 là 200 tỷ (hai trăm tỷ đồng) để thực hiện Dự án phát triển hệ thống giao thông đô thị, thời hạn giải ngân số vốn nêu trên đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2015.

Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương để hoàn trả ngân sách Trung ương số vốn đã vay trong kế hoạch hàng năm (từ năm 2015 đến năm 2017), kể cả số vốn đã được ứng trước kế hoạch năm 2013.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho Thành phố để thực hiện, đồng thời có trách nhiệm thu hồi số vốn vay ứng nêu trên trong cân đối ngân sách địa phương hàng năm.

3. Về ứng vốn đền bù giải phóng mặt bằng cho Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng (giai đoạn 1) để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5392/VPCP-V.III ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.

4. Về vay vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc để xây dựng Bệnh viện đa khoa Hải Phòng (cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp): Đồng ý về chủ trương, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, sớm hoàn tất các thủ tục chuẩn bị dự án ODA, đăng ký danh mục tài trợ vốn ODA Hàn Quốc giai đoạn 2014-2016 theo quy định.

5. Về đầu tư Dự án Bệnh viện trẻ em Hải Phòng từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Đức: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ Thành phố thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng ODA, vận động nguồn vốn của Chính phủ Đức cho dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Y tế;
- Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hải Phòng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Công TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KTN, KGVX, QHQT;
- Lưu: VT, V.III (3).



Nguyễn Văn Nên